

รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้ เป็นไปตามมาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. การให้และรับของขวัญของ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ	บุคลากรโรงพยาบาล ทุ่งเขาหลวงและ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน แนวทางการให้และรับ ของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ให้บุคลากร โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการปฏิบัติตามประกาศฯ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง	
๒. มาตรการป้องกันการการ รับสินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรโรงพยาบาล ทุ่งเขาหลวง และ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคลากร โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	มีการปฏิบัติตามประกาศฯ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง	
๓. มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	บุคลากรโรงพยาบาล ทุ่งเขาหลวง และ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค ให้บุคลากรโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	มีการปฏิบัติตามประกาศฯ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง	
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย	บุคลากรโรงพยาบาล ทุ่งเขาหลวง และ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค ให้บุคลากรโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	มีการปฏิบัติตามประกาศฯ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง	

รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้ เป็นไปตามมาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความ รับผิดทางละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๕. มาตรการแนวทางปฏิบัติใน การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน ชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วน อื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขต ของงาน	บุคลากรโรงพยาบาล ทุ่งเขาหลวง และ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการแนวทางปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของ งาน ให้บุคลากรโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	มีการปฏิบัติตามประกาศฯ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง	
๖. มาตรการป้องกันการการ ทุจริตในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	บุคลากรโรงพยาบาล ทุ่งเขาหลวง และ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการการ ทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ บุคลากรโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	มีการปฏิบัติตามประกาศฯ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง	